

Số: 202/BC-UBND

Mỹ Tú, ngày 20 tháng 6 năm 2024

BÁO CÁO

Kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 10, HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Tại kỳ họp lần thứ 10, Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện khóa XII diễn ra ngày 13/12/2023, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện nhận được nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri, của Tổ đại biểu HĐND huyện tổng hợp gửi đến. Thực hiện Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, tại kỳ họp lần thứ 12 nhiệm kỳ 2021 – 2026, UBND huyện báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị cử tri, đại biểu tại kỳ họp lần thứ 10 vừa qua, cụ thể như sau:

I. NHỮNG KIẾN NGHỊ CƠ BẢN ĐÃ ĐƯỢC GIẢI QUYẾT

1. Trên lĩnh vực kinh tế

1.1. Cử tri xã Hưng Phú kiến nghị bố trí cấm mốc quy hoạch trung tâm; xem xét quy hoạch khép kính vùng cây ăn trái ấp Phương Bình 1, Phương Bình 2 và vùng lúa Phương An 2, Phương An 3; quan tâm nâng cao chất lượng kinh tế tập thể, hợp tác xã, chuỗi sản xuất và tiêu thụ sản phẩm OCOP; đầu tư công Bờ Cầu ấp Phương Hòa 1.

- Về bố trí cấm mốc quy hoạch: Xã Hưng Phú đạt tiêu chí nông thôn mới năm 2019, phấn đấu đến năm 2025 - 2026 đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao, đang điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng NTM, khi được phê duyệt sẽ tiến hành thực hiện cấm mốc quy hoạch trung tâm.

- Về quy hoạch khép kính vùng cây ăn trái ấp Phương Bình 1, Phương Bình 2 và vùng lúa Phương An 2, Phương An 3: Nhu cầu đầu tư hạ tầng phục vụ sản xuất hiện nay là rất cần thiết để có vụ mùa tốt nhất, với chi phí đầu tư thấp nhất, đem lại lợi nhuận cao nhất cho Nhân dân. Mặc dù những năm vừa qua, việc quy hoạch khép kính vùng cây ăn trái và vùng lúa đã được tỉnh, huyện đầu tư khá nhiều, tuy nhiên, do nguồn vốn của Nhà nước còn ít, chưa đáp ứng hết nhu cầu của Nhân dân.

Kiến nghị này và cùng với kiến nghị đầu tư công Bờ Cầu ấp Phương Hòa 1, UBND huyện xin ghi nhận và sớm có chỉ đạo các ngành chức năng khảo sát đề xuất.

- Về quan tâm nâng cao chất lượng kinh tế hợp tác, hợp tác xã: Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT; Phòng Tài chính - Kế hoạch phối hợp với các ngành chức năng, UBND xã Hưng Phú tiếp tục rà soát, củng cố về tổ chức, xây dựng kế hoạch, phương án sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng hoạt động, liên kết bao tiêu sản phẩm cho nhân dân được tốt hơn.

- Về tiêu thụ sản phẩm OCOP: Hiện xã Hưng Phú hiện có 4 sản phẩm OCOP Múc vỏ cam xoàn; Rượu cam xoàn; đường trắng; đường phèn, bước đầu các sản phẩm OCOP được thị trường ưa chuộng, sản phẩm bán ra với số lượng khá lớn. Tuy nhiên, thời gian gần đây trước sự cạnh tranh quyết liệt của các sản phẩm khác, chỉ còn sản phẩm Rượu cam xoàn và đường phèn là còn bán ra thị trường. Mặc dù các sản phẩm OCOP đã được Tỉnh hỗ trợ đưa lên sàn giao dịch điện tử, phần lớn sản phẩm OCOP hạng 3 sao của huyện với quy mô còn nhỏ, chủ yếu là gắn với hộ cá thể, sức cạnh tranh còn thấp, mẫu mã bao bì chưa được đẹp, giá thành sản phẩm còn cao, thiếu máy móc trang thiết bị, thiếu vốn. Thời gian tới UBND huyện chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT phối hợp Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, tranh thủ sự hỗ trợ của các Sở, ngành tỉnh hỗ trợ đầu ra sản phẩm OCOP phát triển bền vững. Và Hiện nay Huyện uỷ, UBND huyện chỉ đạo các ban, ngành của huyện, địa phương mua sản phẩm OCOP làm quà tặng, trên cơ sở này, đề nghị các chủ thể OCOP thường xuyên xúc tiến công tác quảng bá sản phẩm thông qua các kênh, đặc biệt là các hội chợ thương mại.

1.2. Cử tri xã Long Hưng kiến nghị sớm triển khai Cụm Công nghiệp Long Hưng; đẩy nhanh tiến độ thi công công trình đường tỉnh 940; đảm bảo TTATGT ngã tư giao QL - PH với đường tỉnh 940; triển khai kế hoạch, phân công các ngành huyện phụ trách từng tiêu chí, ưu tiên phân khai các nguồn vốn hỗ trợ xã NTM nâng cao.

- Về triển khai Cụm Công nghiệp Long Hưng: Cụm công nghiệp Long Hưng được tích hợp vào quy hoạch chung của tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050. Do vị trí xây dựng đã được thay đổi từ ấp Tân Thành điều chỉnh sang ấp Mỹ Khánh A, việc này đang trong giai đoạn trình UBND tỉnh phê duyệt triển khai thực hiện.

- Thi công đường tỉnh 940 chậm, bụi: đã kiến nghị về HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm vừa qua.

- Về đảm bảo TTATGT ngã tư giao QL - PH với đường tỉnh 940: UBND huyện đã kiến nghị với các cơ quan chức năng khảo sát và hiện nay đơn vị quản lý tuyến đường đã trả lời không bố trí đèn tín hiệu tại khu vực này vì đã có tín hiệu đèn chớp vàng cảnh báo. Và từ khi gắn đèn đến nay khu vực này vẫn đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

- Về triển khai kế hoạch, phân công các ngành huyện phụ trách từng tiêu chí, ưu tiên phân khai các nguồn vốn hỗ trợ xã NTM nâng cao: Năm 2023, xã Long Hưng phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao. Tuy nhiên, theo kế hoạch chưa đạt được trong đó có nhiều nguyên nhân, có khách quan lẫn chủ quan. Mặc khác, theo phản ánh của Ban Chỉ đạo nông thôn mới xã Long Hưng thì còn một số ngành của huyện phụ trách tiêu chí chưa thật sự dành nhiều thời gian hỗ trợ xã, công tác phối hợp thiếu chặt chẽ, do đó, xã rất bị động trong khâu lập hồ sơ để công nhận xã đạt chuẩn. UBND huyện chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tham mưu ban hành Kế hoạch chi tiết hỗ trợ xã thực hiện đạt tiêu chí NTM nâng cao năm 2024, Kế hoạch phân công các ngành huyện phụ trách từng tiêu chí cụ thể và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện về tiêu chí của ngành mình phụ trách nếu xã Long Hưng không đạt. Đồng thời, có

đề xuất Ban Chỉ đạo ưu tiên phân khai các nguồn vốn hỗ trợ cho xã Long Hưng đạt chuẩn nâng cao năm 2024, nội dung này UBND huyện đã có báo cáo về Tỉnh để tranh thủ đầu tư hạ tầng.

1.3. Cử tri thị trấn HHN nâng cấp các tuyến giao thông chợ Huỳnh Hữu Nghĩa do ngập.

Ủy ban nhân dân huyện ghi nhận và chỉ đạo các ngành chức năng khảo sát, tranh thủ nguồn vốn sự nghiệp môi trường thực hiện.

1.4. Cử tri xã Mỹ Thuận, đề nghị hỗ trợ cho các xã mở rộng vùng liên kết sản xuất, có quy hoạch lại vùng sản xuất cụ thể trên địa bàn xã. Tiếp tục đề án tái cơ cấu nông nghiệp, quan tâm về giống trong chuyển đổi cây trồng vật nuôi theo từng vùng quy hoạch trên địa bàn; hỗ trợ giới thiệu tiêu thụ sản phẩm cho địa phương.

- Về mở rộng vùng liên kết sản xuất: Công tác liên kết tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp nói chung, lúa gạo nói riêng UBND huyện rất quan tâm chỉ đạo ngành nông nghiệp, Kinh tế - Hạ tầng, các xã, thị trấn thực hiện. Qua đó các mặt hàng nông sản tiếp tục được liên kết nên thời gian qua diện tích lúa tăng lên, năm 2022 diện tích liên kết chiếm 15,3%; năm 2023 chiếm 16,7%. Bên cạnh đó còn liên kết tiêu thụ khóm MD2, sữa bò, đu đủ, sen, nấm mối đen. Tuy nhiên, hiện nay tình hình liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm vẫn còn ít, thời gian tới UBND huyện chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục làm cầu nối giới thiệu các công ty, doanh nghiệp đến địa phương thực hiện ký kết hợp đồng liên kết sản xuất. Đối với xã Mỹ Thuận, năm 2024 trước mắt sắp xếp lại vùng Tôm lúa Rạch Rê trước đây không còn hiệu quả chuyển công năng sang nuôi cá đồng kết hợp trồng sen lấy gương gắn với liên kết và từng bước hình thành vùng trồng khóm MD2 như xã Long Hưng, Hưng Phú...

- Về quy hoạch lại vùng sản xuất cụ thể trên địa bàn xã gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm. Trên cơ sở tiếp tục đề án cơ cấu ngành nông nghiệp, quan tâm về công tác giống trong chuyển đổi cây trồng vật nuôi theo từng vùng quy hoạch trên địa bàn, UBND huyện ban hành Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 06/5/2021 về cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch số 87/KH-UBND ngày 09/8/2022 về Phát triển sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, đề nghị địa phương bám sát theo kế hoạch của UBND huyện, hàng năm xây dựng kế hoạch sản xuất phù hợp nhằm phát huy lợi thế, tiềm năng nhằm tăng giá trị trên đơn vị hec-ta đất trồng trọt, nuôi trồng thủy sản.

1.5. Cử tri xã Mỹ Hương, đề nghị tiếp tục quan tâm hỗ trợ HTX nông sản Mỹ Hương chương trình nhân giống cộng đồng trong thời gian tới. Vì hiện nay mô hình này đã thực hiện khá hiệu quả, nhằm để nhân rộng cung cấp lúa giống cho nhân dân.

Vừa qua, HTX nông sản Mỹ Hương đã được Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hỗ trợ thực hiện mô hình nhân lúa giống cộng đồng khá hiệu quả. Qua đó từng bước cung cấp lúa giống cho bà con nhân dân xã nhà. Vì HTX Mỹ Hương có kinh nghiệm trong công tác sản xuất giống và duy nhất hiện nay trên địa bàn huyện chỉ có HTX Mỹ Hương làm được lúa giống. Trước đây, một

số thành viên HTX từng làm gia công lúa giống cho Công ty giống Thảo Nguyên Sóc Trăng. Kiến nghị này UBND huyện ghi nhận, nhân rộng làm lúa giống trong thời gian tới.

1.6. Cử tri xã Thuận Hưng, hiện nay nông dân sản xuất lúa chỉ làm 02 vụ lúa/năm, đề nghị cần có giải pháp để người dân có thêm thu nhập và cần có hướng đầu ra cho hộ chăn nuôi; hỗ trợ một phần kinh phí cho Hợp tác xã Đồng Tâm mua máy bay điều khiển từ xa để phun thuốc phục vụ cho việc sản xuất nông nghiệp được tốt hơn; hỗ trợ thủ tục công nhận sản phẩm OCOP Rượu sâm Bồ Chính của hộ ông Trần Văn Thuyền ấp Thiện Tánh; thu gom rác thải sinh hoạt của tuyến đường bên sông ấp Tà Ân A1 và 05 ấp tuyến lộ 88 từ Tà Ân A2 đến ấp Thiện Tánh.

- Về sản xuất lúa 02 vụ lúa/năm: Hiện nay nông dân sản xuất lúa chỉ làm 02 vụ lúa/năm ăn chắc là phù hợp với quan điểm chỉ đạo của Huyện uỷ, UBND huyện và mong rằng xã Thuận Hưng vận động nhân dân tiếp tục làm 2 vụ. Để tăng thêm thu nhập trong lúc nông nhàn bà con nông dân cần chuyển sang thực hiện một số mô hình như trồng nấm rơm, chăn nuôi thủy cầm, trồng sen... ngành nông nghiệp sẽ hỗ trợ tập huấn kỹ thuật; hỗ trợ tìm kiếm các doanh nghiệp đến địa phương để thực hiện hợp đồng liên kết sản xuất cho hộ chăn nuôi, sản xuất.

- Về hỗ trợ một phần kinh phí cho Hợp tác xã Đồng Tâm mua máy bay điều khiển từ xa để phun thuốc phục vụ cho việc sản xuất nông nghiệp được tốt hơn: UBND huyện ghi nhận kiến nghị của cử tri và chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm việc với HTX Đồng Tâm, UBND xã Thuận Hưng chặt chẽ về nhu cầu của HTX, khả năng vốn đối ứng, sự đồng thuận của thành viên HTX. Vì nếu được hỗ trợ thì đây là tài sản chung của HTX Đồng Tâm, nếu HTX Đồng Tâm đáp ứng các điều kiện trên UBND huyện xem xét.

- Về hỗ trợ thủ tục công nhận sản phẩm OCOP Rượu sâm Bồ Chính của hộ ông Trần Văn Thuyền ấp Thiện Tánh, Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT phối hợp với UBND xã Thuận Hưng làm việc với hộ ông Trần Văn Thuyền để hướng dẫn các thủ tục công nhận sản phẩm OCOP hạng 3 sao trong quý I/2024.

- Về thu gom rác thải sinh hoạt của tuyến đường bên sông ấp Tà Ân A1 và 05 ấp tuyến lộ 88 từ Tà Ân A2 đến ấp Thiện Tánh: Hiện nay việc thu gom vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn xã Thuận Hưng do UBND xã Thuận Hưng trực tiếp ký hợp đồng với Công ty thu gom rác thực hiện. UBND huyện giao kinh phí hỗ trợ cho UBND xã thực hiện. Việc mở rộng tuyến thu gom đề nghị UBND xã Thuận Hưng có họp dân thống nhất, đảm bảo khi triển khai thực hiện mang lại hiệu quả và làm việc trực tiếp với Công ty thu gom rác để thực hiện.

1.7. Cử xã Phú Mỹ, kiến nghị quan tâm xử lý môi trường về nước thải của Bãi rác tỉnh Sóc Trăng khu vực ấp Sóc Xoài

Ngày 10/11/2023 Sở Tài nguyên và Môi trường cũng đã phối hợp với UBND xã Phú Mỹ kiểm tra thực tế tại khu vực Nhà máy xử lý chất thải rắn thành phố Sóc Trăng và các vùng lân cận. Và kiến nghị này, Giám đốc Sở Tài

nguyên và Môi trường đã trả lời trực tiếp với cử tri tại buổi tiếp xúc cử tri trực tiếp, trực tuyến của Đại biểu Quốc hội ngày 12/12/2023.

1.8. Cử tri xã Mỹ Phước, đề nghị giải quyết dứt điểm liên quan đến đất Lâm trường Mỹ Phước và Lâm Trường Phước Thọ

UBND huyện đã xây dựng xong Phương án xử lý, sắp xếp các hộ bao chiếm sử dụng đất, đã thành lập tổ để xác minh làm rõ, giải quyết các trường hợp đất nông lâm trường và có các ngành của tỉnh tham gia hỗ trợ huyện (Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh)

Đối với đất Lâm trường Mỹ Phước theo yêu cầu của tỉnh hiện nay Phòng Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với UBND xã Mỹ Phước tổ chức lấy ý kiến người dân có sử dụng đất trong Lâm trường để hoàn thiện phương án trình UBND tỉnh xem xét.

1.9. Cử tri xã Mỹ Tú, đề nghị ngành chức năng quan tâm đề ra nhiều biện pháp tuyên truyền nâng cao ý thức người dân về bảo vệ môi trường, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vứt rác thải trái quy định gây ô nhiễm môi trường (vì hiện nay tình trạng vứt rác sinh hoạt và xác động vật chết xuống sông của một số hộ dân vẫn còn xảy ra)

Nội dung này UBND huyện ghi nhận, tuy nhiên đề nghị UBND xã Mỹ Tú quan tâm phối hợp với các ban, ngành, Mặt trận và đoàn thể xã tổ chức tuyên truyền để nâng cao ý thức của người dân về bảo vệ môi trường; đồng thời xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường theo đúng thẩm quyền quy định.

2. Về lĩnh vực Văn hoá, xã hội, chính sách.

2.1. Cử tri xã Thuận Hưng, đề nghị xem xét hỗ trợ kinh phí đóng mới ghe Ngo chùa Tà On từ kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo Phòng Văn hoá và Thông tin tham mưu UBND huyện đề xuất Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng kiến nghị về trên xem xét. Và khi nào nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia vùng đồng bào dân tộc thiểu số được phê duyệt cho đóng mới ghe Ngo thì Ủy ban nhân dân sẽ thực hiện hỗ trợ.

2.2 Cử tri xã Hưng Phú, xem xét phát triển du lịch tâm linh tại các điểm chùa Phước Hòa và chùa Phổ Hiền xã Hưng Phú.

UBND huyện giao Phòng Văn hoá và Thông tin thực hiện vai trò quản lý nhà nước về văn hoá và thông tin nói chung, về lĩnh vực du lịch nói riêng. Tính đến thời điểm hiện tại, Phòng đã khai thác và giới thiệu Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng công nhận 04 điểm tham quan du lịch, lưu trú đạt chuẩn phục vụ du khách trên địa bàn huyện, đó là: (1) Khu Căn cứ Tỉnh ủy Sóc Trăng (di tích cấp quốc gia); (2) Homestay chợ nổi Ngã Năm; (3) Nhà nghỉ Năm Châu; (4) Nhà nghỉ Thảo Quyên. Trong 11 tháng đầu năm 2023, các điểm này đã đón tiếp 14.132 lượt khách tham quan, riêng điểm Homestay, có 213 lượt

khách trải nghiệm (27 quốc tế), 123 lượt khách lưu trú (23 quốc tế), doanh thu 89 triệu đồng.

Riêng về du lịch tâm linh, thực hiện theo Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2018. Theo đó, tại Điều 11 của Nghị định có quy định “Điều kiện công nhận điểm du lịch”. Do vậy, để xem xét phát triển du lịch tâm linh tại các điểm chùa Phước Hòa và chùa Phổ Hiền, thì trụ trì cơ sở tôn giáo (Thượng toạ/Hoà thượng/Đại đức/Trụ trì chùa/Ni Sư) trong thời gian tới, cần quan tâm đảm bảo các điều kiện công nhận điểm du lịch như đã nêu trên; đồng thời, thường xuyên phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, ngành chức năng huyện để hỗ trợ đúng theo quy định của pháp luật.

II. NHỮNG KIẾN NGHỊ TIẾP TỤC GHI NHẬN KHI CÓ ĐIỀU KIỆN SẼ THỰC HIỆN

Chủ yếu trên lĩnh vực kinh tế, cụ thể:

1. Cử tri đơn vị xã Long Hưng, đơn vị xã Mỹ Phước: Có biện pháp kiểm chế, bình ổn giá đối với một số mặt hàng thiết yếu, đặc biệt là lĩnh vực Nông nghiệp (Phân bón, thuốc BVTV...) và tìm đầu ra cho các mặt hàng nông sản.

Ủy ban nhân dân huyện ghi nhận kiến nghị của tri và sẽ có chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT phối hợp với các ngành chức năng kiến nghị về trên có giải pháp bình ổn giá. UBND huyện đề nghị chính quyền địa phương nên tăng cường hỗ trợ nông dân tham gia hợp tác xã, tổ hợp tác và mô hình cánh đồng lớn, để kết nối với doanh nghiệp sản xuất phân bón, các nhà cung cấp vật tư có uy tín nhằm mua phân bón, thuốc trừ sâu với giá gốc, tránh các chi phí trung gian, từ đó mới giảm giá thành góp phần tăng lợi nhuận cũng như đảm bảo đầu ra khi có khó khăn, đây là cùng nhau chia sẻ lợi nhuận và rủi ro khi thị trường có biến động.

2. Cử tri đơn vị thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa: Đề xuất làm các tuyến lộ tạo vành đai xung quanh thị trấn tạo điều kiện phát triển như: tuyến kênh xẻo lá - đi kênh 1/5 ra lộ 940; tuyến bộ thon, tuyến đường trâu, kênh thầy buốt....

Vấn đề này, UBND huyện đã chỉ đạo ngành chuyên môn phối hợp với UBND thị trấn rà soát, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên để xem xét, khi có điều kiện sẽ thực hiện.

3. Cử tri đơn vị xã Long Hưng: Khu trung tâm thương mại (khu vực chợ) đầu tư Bờ kè chợ Long Hưng, phát triển các dịch vụ kinh doanh tại chợ.

Đối với vấn đề này, hiện nay chưa có nguồn vốn bố trí cũng như chưa đưa vào danh mục đầu tư công giai đoạn 2021-2025, do đó sẽ bố trí danh mục và vốn sau năm 2025.

Việc phát triển các dịch vụ kinh doanh tại chợ, đề nghị UBND xã Long Hưng xây dựng phương án tài chính trình phê duyệt; đồng thời, chỉnh trang và củng cố Ban quản lý chợ, sắp xếp trật tự mua bán theo thẩm quyền.

4. Cử tri đơn vị xã Mỹ Tú: Kiến nghị các công trình vốn tỉnh đầu tư cho địa phương, tư vấn thiết kế và nhà thầu xây dựng cần có phối hợp chặt chẽ.

Vấn đề này, UBND huyện ghi nhận và sẽ có phản ánh trong các kỳ họp giữa UBND huyện và các Sở, ban, ngành tỉnh.

Trên đây là báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp lần thứ 10, Hội đồng nhân dân huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ủy ban nhân dân huyện tổng hợp gửi đến đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XII xem xét./.

Nơi nhận:

- Đại biểu HĐND huyện;
- Lưu:VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

Kí. CHỦ TỊCH
CHO CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Phong

Nguyễn Thanh Phong

